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Hvað má og hvað má ekki? 

• Hvað mega neytendur gera og hvað ekki? 

 

• Sérstök undanþága í höfundalögum fyrir eintakagerð til einkanota 

• Niðurhal 

• Upphal 

• Streymi 

 

• Af hverju ekki? 

• Svarið liggur í einkarétti höfundar skv. höfundalögum 

 

 

 

 

 

 

 



Af hverju er ekki meira framboð af löglegu efni? 

• Tónlistarveitur - við hverja þurfa þær að semja? 

 

• Tónlistarveitur yfir landamæri.  

 

• Af hverju erum við ekki með Netflix, Spotify og iTunes á Íslandi? 

 

• Það er samt fullt af löglegum leiðum til.  Lélegt aðgengi að efni er 
engin afsökun lengur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hin hliðin á peningnum 

• Hver er glæpurinn og hver er glæpamaðurinn? 

 

• Hvað er verið að gera í dag? 

• Hvað þyrfti að gera?  

• Hvað eru aðrar þjóðir að gera?   

• Hvað vill STEF í þeim efnum? 

 

 

• Eru þetta glæpir án fórnarlamba? 

• Hver eru helstu rök sjóræningjanna? 

 

 

 

 

 



Hin hliðin á peningnum 

• Nokkrar staðreyndir um ólöglega dreifingu höfundaréttarvarins 
efnis á Íslandi.  

• Hver er afleiðingin? 

 

 

• Hvernig samfélag viljum við hafa á Internetinu? 

 

• Hagsmunir allra sem t.d. reka vefverslanir eða fyrirtækja sem 
kynna starfsemi sína á Internetinu er að þar gildi sömu lög og 
reglur og annarsstaðar í þjóðfélaginu.  

 

• Við erum öll höfundar.  Þetta skiptir okkur öll máli.  

 

 

 

 

 

 

 

 


